

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 28 เมษายน 2559

เรื่อง

1. สศท.1คาดปี59 ไม้ผลภาคเหนือล้นจืดลำไยเพิ่ม
2. บุกจับ10คนรวดทหารลุมพราบ"ต้านรธน.ฯ
3. ถูกหลอกไปตาย นายกฯขอคนเชียงใหม่อย่าให้เกิดซ้ำ
4. โปสเตอร์"บึกตู่"ทหารบุกจับ10คน งดม.44เค้นสอบค่ายทหาร
5. 'ประยุทธ์'ชูแต่งพวง.รักดีนายเก่า
6. คอลัมน์ โลกข่าวดำทุกข์
7. ลุ้นจบแล้งบริโภคพื้น
8. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
9. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ผุดศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์
10. พาณิชย์เร่งเคลียร์กลุ่มต้านที่พีพี ชงข้อดีข้อเสียเสนอกนศ. มิ.ย.นี้"

หนังสือพิมพ์

- คมชัดลึก
ไทยรัฐ
ผู้จัดการรายวัน
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์

สศท.1คาดปี59 ไม้ผลภาคเหนือ ล้นจืดลำไยเพิ่ม

● **อนุสรณ์ พรชัย** ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประมาณการผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ปี 2559 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก ของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือครั้งที่ 2/2559 เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สสข.6) จ.เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 8 จังหวัด พบว่า ลำไย มีเนื้อที่ให้ผลจำนวน 833,659 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 0.07 ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 739 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 โดยแยกเป็นลำไยในฤดู 623 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 25 และลำไยนอกฤดูประมาณ 1,274 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงประมาณร้อยละ 6 เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ลำไยได้รับน้ำฝนในปริมาณที่ไม่เพียงพอ

ด้านผลผลิตรวม คาดว่าจะมีประมาณ 616,132 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 14 โดยเป็นลำไยในฤดูประมาณ 426,349 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 25 และลำไยนอกฤดูประมาณ 189,783 ตัน ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งขณะนี้ลำไยอยู่ในช่วงออกดอกแล้วร้อยละ 90

สำหรับ ลิ้นจี่ มีเนื้อที่ให้ผล 102,604 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4 ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 394 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 10 ผลผลิตรวมประมาณ 40,393 ตัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 13 โดยผลผลิตลิ้นจี่จะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 63 และต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 29 โดยขณะนี้อยู่ในช่วงติดผลอ่อนแล้วประมาณร้อยละ 15 ทั้งพันธุ์ฮวยและจักรพรรดิ

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานสำรวจไม้ผลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแล้งและขาดน้ำอาจส่งผลกระทบต่อลำไยที่ติดผลแล้วร่วง รวมทั้งต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ลำไยที่กำลังติดผลได้รับความเสียหายและยังส่งผลให้ช่อลิ้นจี่บางส่วนเปลี่ยนเป็นแทงช่อใบแทนช่อดอก และในบางพื้นที่ เช่น จ.พะเยา น่าน พบว่าเกษตรกรประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดน้ำ ส่งผลให้ผลผลิตลิ้นจี่ในภาพรวมลดลงดังกล่าว

บุกร้าง 10 คน รวด ทหารลุย ปราบ 'ต๋านรอน.'

บิ๊กตุ๋กร้าวใครผิดชีวิตให้เหี้ยน จตุพรย๊ะ-จวกใช้วิธีกองโจร สนชียคลายเคียวแจ้งประเคิม

ประเคิมฟองเอาผิด ก.ม.ประชามติ "สมชัย"
ขึ้นโรงพักแจ้งความกลุ่มกองทุนขอนแก่น
โพสต์ข้อความหยาบคาย รุนแรง โน้มน้าว
ประชาชน เข้าข่ายความผิด ★ มีต่อหน้า 11

บุกร้าง 10 คน ☆ ต่อจากหน้า 1
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดู ไม่ให้ใคร
เอาเป็นแบบอย่าง ย้ำ 29 เม.ย. แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจน คสช. รวบตัวมือโพสต์โซเชียลมีเดีย
คราวเดียว 10 ราย กทม. 8 ขอนแก่น 2 ฐานความ
ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คุมตัวปรับทัศนคติ 7
วันที่ มทพ.11 เค้นสอบก่อนประเคนข้อหา "บิ๊กตุ๋"
ว่าใครผิดจะจับให้เหี้ยน จับไปเรื่อยๆ ดึงอย่า
เอาเรื่องทำผิด ก.ม. กับสิทธิมนุษยชนมาปนกัน ด้าน
พลเมืองได้กลับระบุเป็นทฤษฎีสร้างความหวาดกลัว
จับปล่อยตัวทันทีโดยไร้เงื่อนไข "จตุพร" เตือน คน
ดูแลเฟซบุ๊กส่วนตัวโดนรวบด้วย ชัดเหลือใช้วิธี
กองโจร ขกให้เข้มงวด ขณะที่การรณรงค์ทำความ
เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญส่งสัญญาณเข้มขึ้น ทร.-มท.
ชิงชิงลุยเต็มที่

ภายหลัง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลาง
ความฉงนสงสัยถึงระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการของ

หลายฝ่ายว่าสิ่งไหนทำได้หรือทำไม่ได้ โดยคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุจะเผยแพร่รายละเอียด
ดังกล่าวในวันที่ 29 เม.ย. นั้น ล่าสุด กกต. ได้แจ้งความ
ดำเนินคดีเป็นประเคิมกับกลุ่มกองทุนแห่งหนึ่งใน
จ.ขอนแก่นแล้ว ขณะเดียวกันคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้จับกุมตัวคนโพสต์ข้อความลง
บนโซเชียลมีเดียตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 10 ราย
กกต. ประเคิมฟองผิด ก.ม. ประชามติ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เวลา 09.50 น. ที่สถานี
ตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงาน
เลือกตั้ง เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำ
ผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2559 โดยมี พ.ต.ท. วิมล ศรีสูงเนิน หัวหน้า
งานสอบสวน สน. ทุ่งสองห้อง เป็นผู้รับแจ้งความ
ร.ต.ท. กฤติเดช ขอบคำชาย รองสว. (สอบสวน) สน.
ทุ่งสองห้อง เป็นเจ้าของสำนวน

นายสมชัยกล่าวว่า เมื่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ มีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องดำเนิน
การอย่างเคร่งครัด ในฐานะ กกต. ได้พบการกระทำ
ความผิดเกิดขึ้น โดยกลุ่มกองทุนกลุ่มหนึ่งอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่นได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรับ
หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะข้อความที่
ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ชักจูงโน้มน้าวประชาชน
ไปในทิศทางหนึ่งเพื่อให้รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 8 (2) มีเนื้อหาข้อความ
อันเป็นเท็จ ใส่ร้ายป้ายสี ข่มขู่ ก้าวร้าวรุนแรง ก่อ
ให้เกิดความวุ่นวายในการทำประชามติ โทษจำคุก
ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท
หรืออาจถูกห้ามเลือกตั้ง 5 ปี
"สมชัย" ชี้ปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดู
นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับการเชื่อมโยงกลุ่ม
ดังกล่าวไปยังตัวบุคคลนั้นไม่ยาก เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่เป็นทางการมีตัวบุคคลที่เป็นผู้จัดการของกลุ่ม



▲ **ผิด พ.ร.บ.คอมฯ** เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวนายทฤษฎี มหัทธนะ และนายนิธิ กุลทัศนศิลป์ ที่ จ.ขอนแก่น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขณะที่ น.ส.วราภรณ์ เหม็งประมูล นายศุภชัย สายบุตร นายหนพเกล้า คงสุวรรณ (ภาพเล็ก) ถูกควบคุมตัวใน กทม.

ชัดเจน โดยได้นำเอกสารของกลุ่มดังกล่าวที่โพสต์บนเฟซบุ๊กมาเป็นหลักฐานต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนไม่ว่าข้อความจะโพสต์โดยใคร ผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวต้องมีส่วนรับผิดชอบ ถึงแม้ปัจจุบันจะลบข้อความไปแล้ว แต่กกด.ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานที่มาแจ้งความไม่ได้ต้องการให้ใครมาขึ้นโรงขึ้นศาล แต่ต้องการให้เป็นตัวอย่าง อยากรู้ให้ใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ ไม่หยาบคาย การโพสต์ข้อความว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่บนเหตุผลทางวิชาการ หากประชาชนพบเห็นถ้อยคำที่มีลักษณะดังกล่าว สามารถนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อ กกด.

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ทหารควบคุมตัวผู้ต้องหา 2 คนที่ จ.ขอนแก่น หลังโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่มาแจ้งความหรือไม่ นายสมชัยตอบว่ายังไม่ทราบเรื่องและไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกัน ขอย้ำว่าในวันที่ 29 เม.ย. กกด.จะชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการกระทำลักษณะใดทำได้หรือไม่ได้

รักษาการ น.1 รับลูกกำชับ จนท.เข้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายสมชัยเดินทางเข้าห้องทุกขักกล่าวโทษอยู่นั้น พล.ต.ท.สันติชัย

มหาดาว รักษาการแทน ผบ.ชน. ได้เดินทางมายัง สน.ทุ่งสองห้อง และพูดคุยกับนายสมชัยด้วย จากนั้น พล.ต.ท.สันติชัยให้สัมภาษณ์ว่า บังเอิญมาเจอกับนายสมชัยจึงถือโอกาสกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามที่กล่าวหา หากเข้าฐานความผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย อยากรู้จะเข้าเดือนทุกคนว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้ว การแสดงความคิดเห็นใดที่ต้องอยู่ในกรอบข้อกฎหมาย หากเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงคงไม่มีปัญหา

ต่างประเทศจับตาความเคลื่อนไหว

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยตั้งข้อหาให้กับกลุ่มที่โพสต์ข้อความในเชิง "เลวร้ายและรุนแรง" วิพากษ์วิจารณ์การร่างรัฐธรรมนูญในโลกสังคมออนไลน์ ที่ จ.ขอนแก่น นับเป็นกรณีแรกที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายที่สั่งห้ามรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายสุชัย ผาสุกที่ปรึกษาของฮิวแมน ไรท์ วอทช์ เผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า บรรดาภาคีแห่งความกลัวกำลังเติบโตขึ้นในประเทศที่กำลังเดินทางไปสู่การลงประชามติ

รับรองการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกำลังจับเคลื่อนประเทศและทุกอย่างก็ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ประชาชนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกำลังตกเป็นเป้าหมาย

กกด.ถกปมสถานการณ์ 29 เม.ย.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกด.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์อีกครั้ง กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ระบุว่าการพิจารณาว่าสิ่งที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญผิดหรือไม่ให้ยึดความหมายของคำว่า "เจตนาบริสุทธิ์" เป็นหลักว่า ตนไม่ได้มองถึงเรื่องนี้เพราะเป็นนามธรรม กกด.จะมองว่าการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงหรือไม่มากกว่า เพราะอยากให้การแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงครั้งนี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล เมื่อถามถึงกรณีทหารแจกใบปลิวเชิญชวนประชาชนนอกมาใช้สิทธิประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ จ.นครสวรรค์ นายสมชัยตอบว่า กกด.จะหารือกันในเรื่องสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุม กกด.วันที่ 29 เม.ย.นี้

"สมชัย" โวแหล่งยึดนักคิดนักข่าว

เมื่อถามถึงกรณีผู้แทนยึดติดต่อขอพบ กกด. นายสมชัยตอบว่า จริงๆเป็นการขอพบตนเป็นการ

ส่วนตัว เพื่อรับประทานอาหารพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ชั่วโมงเมื่อถามว่า การพบกับผู้แทนอียูอาจทำให้รัฐบาลมองว่า กตต.ขัดนโยบายหรือไม่ นายสมชัยตอบว่าไม่รู้เพราะกรณีนี้เป็นกรณขอพบเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับ กตต. และ กตต.ไม่เชิญผู้แทนอียู

เผยเจอสวดชัยฉายเดี่ยวไม่ใช่หมัด

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กตต.ว่า การประชุม กตต. เมื่อ 26 เม.ย. ที่มีนายประวิช รัตนเพียร กตต.ดำเนินการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุม นายสมชัยได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์เฟซบุ๊กผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่ประชุมตัดสินว่า กตต. เป็นรูปแบบขององค์กร ควรต้องคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานในสายตาประชาชน ไม่ใช่เห็นผิดแล้วไปแจ้งความเลย กลายเป็น กตต.ไปสร้างมาตรฐานใหม่ว่าต่อไป กตต.ต้องไปแจ้งความเอาผิดเฟซบุ๊กหรือเพจต่างๆ ทุกครั้งหรือไม่ และเห็นว่าถ้า กตต.ไม่ได้มีมติแล้วนายสมชัยไปแจ้งความในครั้งต่อไปก็ขอให้ทำในนามส่วนตัว

คุมตัวมือโพสต์ 2 รายที่ขอนแก่น

อีกด้านหนึ่งเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกองปราบปรามคุมตัว นายเหตุฎี มหัทธนะ อายุ 25 ปี และนายนิธิ กุศลทัศนศิลป์ อายุ 28 ปี ที่ร้านคาราโอเกะราเมน โกลด์กับ ม.ขอนแก่น ถนนกัสดาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น พร้อมยึดคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม ฮาร์ดดิสก์ 1 เครื่อง และสมุดโน้ต 1 เล่ม เชิญตัวมาปรับทัศนคติที่เรือนรับรอง มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง

พ.อ.สมชาย ธรรมภาฉาย รอง ผบ.มทบ.23 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจาก คสช. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อเชิญตัวบุคคลทั้ง 2 มาพูดคุยทำความเข้าใจ โดยในขั้นตอนการสอบสวนพูดคุย มีการบันทึกประจำวันและลงในเอกสารจากชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางทั้งหมด มีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โพสต์ข้อความในเชิงต่อต้านการทำงานของรัฐบาล คณะทำงาน คสช.ขออภัยตัวและนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม ในอำนาจหน้าที่นั้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ 7 วัน จากนั้นก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไป

นายกร้าวใครผิดจับให้เหี้ยน

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าควบคุมตัวมือโพสต์ จ.ขอนแก่น วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์



ทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียว่า ถ้าผิดก็จับทั้งหมด ทอยจับไปเรื่อยๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงไอซีทีเข้าไปดู แล้วก็ให้ศาลตัดสินว่าผิดหรือถูก ถ้าผิดก็รับโทษไม่ใช่ศาลลงโทษว่าผิดแล้วไม่รับแล้วหนีคดี ให้ไปสอนคนแบบนี้ อย่างถามถามคนเข้าใจหรือไม่ หรือต้องถามว่าคนเหล่านี้จะหนีออกนอกประเทศหรือไม่ เมื่อถามว่า ต่างประเทศจะกดดันเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ นายกรตอบว่าจับคนผิดกฎหมายบอกว่าละเมิดสิทธิแล้วมีสิทธิอะไรไปตำคนอื่น คุณเอากฎหมายกับสิทธิมนุษยชนมาปนกันหมดต่อไปนี่ย่าถามเรื่องสิทธิกับกฎหมาย ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใครจะไปทำอะไรท่านได้แล้ว ยังไม่พอจะเอาต่างชาติเข้ามาอีก ก็ไปเชิญเขาเข้ามาให้หมด ก็อยู่กันไปแบบนี้

พวกก่อกวนเดี่ยว ก.ม.เล่นงานเอง

นายกรกล่าวว่าส่วนกรณีการออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์รับหรือไม่รับประชามติของหลายภาคส่วนนั้น ต้องไปดูที่กฎหมายอะไรที่ทำได้ ทำไม่ได้ เป็นหน้าที่กตต.รักษากติกา ไม่ใช่ตนไปสั่งเขาเพียงแต่เตือนว่ากฎหมายมีแล้วคนต้องทำตาม เมื่อถามว่า คิดว่ากฎหมายของ กตต.ที่มีอยู่จะผลักดันให้ประชามติผ่านไปได้หรือไม่ นายกรตอบว่าไม่ว่ากฎหมายอะไรก็ผลักดันไม่ได้ถ้าคุณไม่ช่วยกัน ถ้าใจคุณไม่ต้องการให้ประเทศสงบและไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง คุณก็ทำของคุณกันไป ตนจะไม่ยุ่ง แต่กฎหมายจะเล่นงานคุณเอง

คสช.เผยรวบ 10 คนผิด พ.ร.บ.คอมฯ

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.วินัย สุวารี โยภก คสช. เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

จับปล่อยแนวร่วม แกนนำกลุ่มพลเมืองได้กลับนำโดยนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ นายอานนท์ นำภา นายณัฏฐ์ อัครชาติ ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "ยื่นเหรียญ" เรียกร้องให้ปล่อยตัวแนวร่วมที่ถูก คสช. ควบคุมตัว จนถูกรวบตัวไปที่ สน.พญาไททั้งกลุ่ม โดยนายอานนท์ถูกแจ้งความผิดชุมนุมที่สาธารณะ ก่อนได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด.

กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 10 คน แบ่งเป็นใน กทม. 8 คน และ จ.ขอนแก่น 2 คน โดยมีหลักฐานสมบูรณ์ เบื้องต้นจะอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารไม่เกิน 7 วัน ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ทั้งนี้ในกระบวนการสืบสวนมีเจ้าหน้าที่ คสช. และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมดำเนินการด้วย

เค้นสอบก่อนพิจารณาดำเนินคดี

พ.อ.วินัยกล่าวว่า ในช่วงที่อยู่ที่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ทหารจะเน้นหนักไปที่มาตรการขอความร่วมมือ ทหารรายละเอียดข้อมูลพูดคุยเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร ตั้งใจหรือมีเจตนาในการจ้วงจวนหรือไม่ หรือมีความเชื่อมโยงอย่างไร ในระยะที่สองก็จะดูพฤติกรรมด้วยว่าจะต้องดำเนินคดีหรือไม่ เพราะทั้งหมดที่ควบคุมตัวเรามีหลักฐานที่เข้าข่ายจะดำเนินคดีได้อยู่แล้ว ส่วนบุคคลที่ถูกควบคุมตัวที่ จ.ขอนแก่น 2 รายนั้นจะมีการส่งตัวมาที่มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)

ระบุไม่เกี่ยวผิด พ.ร.บ.ประชามติ

พ.อ.วินัยกล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มียุทธวิธีเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อความที่กลุ่มคนดังกล่าวว่า



▲ แอ้วเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและหัวหน้า คสช. เดินชมผักและผลไม้ของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหิยะ ในโอกาสลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง จ.เชียงใหม่.

ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ทราบเพียงว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่พบข้อมูลว่าข้อความเหล่านั้นขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

“ยืนยันเจ้าหน้าที่ดูภาพรวมทุกเรื่องทุกประเด็น ไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดเป็นพิเศษทำงานอย่างเปิดเผย ถ้าไม่ตรงไปตรงมา สังคมก็มองออกว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ผู้ต้องสงสัยล่าสุดเกิดจากเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ได้ดูพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงเมื่อมีข้อมูลเพียงพอเจ้าหน้าที่ก็จึงดำเนินการ” พ.อ.วินัยกล่าว

กรณี อ.มหิตลชูปาย โหวตโนเข้าข่าย

พ.อ.วินัยยังกล่าวถึงกรณีที่นางเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว นักวิชาการจากสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล แจกจ่ายเอกสารรณรงค์ โหวตโนไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญว่า หากพิจารณาจากเนื้อหาในเอกสารจำนวน 7 ข้อ ที่นำมาเผยแพร่พบว่าเนื้อหาเข้าข่ายก่อความวุ่นวายตามมาตรา 61 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 การเผยแพร่ดังกล่าวมีเนื้อหาผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ถ้าไม่มันใจควรหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ไว้ก่อน ทั้งนี้ ในข้อความตามเหตุผลทั้ง 7 ข้อในแผ่นพับเป็นเหมือน

การคาดเดาใช้ความรู้สึกส่วนบุคคลที่ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาสนับสนุนชัดเจน อย่างไรก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องดำเนินการเอาผิด

พลเมืองได้กลับที่ถุกผู้สร้างความกลัว

ด้านนายอานนท์ นำภา ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน แกนนำกลุ่มพลเมืองได้กลับเปิดเผยว่า ในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธได้บุกเข้าควบคุมตัวผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย จำนวน 8 คน ยังไม่ทราบว่าถูกตั้งข้อหาอะไรแต่สันนิษฐานว่าบางรายแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทางโลกออนไลน์ สำหรับผู้ถูกจับกุมทั้งหมด ขณะนี้ทราบชื่อแล้ว 5 คน แบ่งเป็นการจับกุมตัวที่ จ.ขอนแก่น 2 คน โดยทางญาติแจ้งว่าทหารในเครื่องแบบราว 20 นาย พร้อมอาวุธบุกไปควบคุมตัวถึงที่บ้าน ก่อนถูกนำตัวเข้าไปในค่ายศรีพัชรินทร์ มทบ.23 จ.ขอนแก่น ส่วนผู้ถูกจับกุมที่ กทม. 6 คน ทราบชื่อ 4 คน ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ มทบ.11 การควบคุมตัวโดยไม่แจ้งข้อหาลักษณะนี้ถือเป็นการใช้กำลังทหารมากดดันประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็นต่าง ความจริงหากพบการกระทำความผิด ทหารสามารถให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อหาได้เหมือนกับกรณีที่ กกต.ไปแจ้งความผู้ที่มีความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

แต่ทหารกลับใช้วิธีบุกเข้าจับเพื่อหวังจะชูปคนที่แสดงความคิดเห็นทางโซเชียลให้เกิดความกลัว

เรียกร่องปล่อยตัวโดยไร้เงื่อนไข

นายอานนท์กล่าวว่ากำลังประสานกลุ่มญาติเพื่อหาทางช่วยเรื่องคดี นอกจากนี้ ทราบว่ากลุ่มนักกิจกรรมสังคมได้นัดหมายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการจับกุมตัวทั้ง 8 คนครั้งนี้ ไปร่วมทำกิจกรรมยื่นเลยๆ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์รายชื่อผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 5 คนไว้บนหน้าเพจ ประกอบด้วย 1.นายนพเกล้า คงสุวรรณ ช่างภาพ 2.น.ส.วรารัตน์ เหม็งประมุล 3.นายศุภชัย สายบุตร ช่างภาพ 4.นายหฤษฎ์ มหาทน อายุ 25 ปี อดีตนักข่าว นักเขียน เจ้าของร้านอาหารใน จ.ขอนแก่น และ สปป.ลาว 5.นายนิธิกุลธนศิลป์ อายุ 26 ปี ผู้จัดการร้านอาหารใน จ.ขอนแก่น เบื้องต้นสอบถามไปยังญาติและผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่านายศุภชัยถูกควบคุมตัวจากบ้านในเวลา 05.30 น. ไปที่ มทบ.11 ขณะที่นายหฤษฎ์ถูกควบคุมตัวที่บ้านพัก จ.ขอนแก่น ในเวลา 06.00 น. มีการค้นบ้านยึดโทรศัพท์ โน้ตบุ๊ก หนังสือเดินทางโดยไม่แจ้งว่าควบคุมตัวจากสาเหตุอะไร



◀ **ร่วมอาลัย** นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พุดคุยให้กำลังใจคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ระหว่างนำคณะอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนที่ 21 ที่ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหอบหืดและภูมิแพ้ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร.

เวลาทำประชามติเอากันแบบนี้หรือ ใครเห็นต่างก็ ตามไปอ้อม หรือว่าคิดจะเอาชนะ ท่านทำไม่สำเร็จ หรือก จะบอกให้ทหารกับโจรมันแยกกันยังงั้น โจร ไม่จำกัดวิธีการ แต่ทหารไม่ควรใช้วิธีการของโจร ควรตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นอย่าให้มันมากไปมา เอาตัวคนก็เอาไป แต่อย่าใช้วิธีแบบคนที่มีเกียรติ เขาไม่ทำกัน

“วิษณุ” ไม่เห็นด้วย ตปท.ดูประชามติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว ถึงกรณีที่ถูกกลุ่มปช.เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมสังเกตการณ์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ว่า สามารถทำได้ แต่จะเหมาะสมหรือไม่นั้น ใน ที่ประชุมร่วมกับ กกต. ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้เห็นว่า การ ให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีค่าใช้จ่าย ต้อง ดูแลเรื่องความปลอดภัย และอาจเป็นช่องทางให้ เกิดความไม่สงบได้ จึงไม่มีความจำเป็น แต่คิด ว่า ในการเลือกตั้งปี 2560 ต้องเชิญมาเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกฝ่าย เพราะมีเรื่องการได้ เปรียบเสียเปรียบ แต่ประชามติไม่มีการได้เปรียบ เสียเปรียบ ไม่มีการแข่งขัน ประชาชนบอกว่าจะ รับหรือไม่รับก็จบ หากองค์กรระหว่างประเทศจะเข้า มาเองสามารถทำได้

กรธ. แจกแผ่นพับ 17 ล. คริวเรือน

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาจัดทำเนื้อหาในการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ มีนายสุภชัย ยาวะประภาส กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรมฯ เป็นประธาน การประชุม นายสุภชัย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ว่า อนุกรมฯ เตรียมจัดทำแผ่นพับจำนวน 6 หน้า กระดาษเอ 5 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญในร่าง รัฐธรรมนูญ ที่ กกต. จะจัดส่งให้กับเจ้าบ้าน 17 ล้าน คริวเรือนทั่วประเทศ โดยวันที่ 29 เม.ย. กรธ. จะ จัดส่งให้ กกต. เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป ขณะนี้ กรธ. ได้ รับการตอบรับจากศิลปินบางส่วนที่จะเข้ามาแต่ง เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เรียบร้อยแล้ว

ทำหนังสือขอสื่อช่วยเผยแพร่

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. กล่าวว่า ภา กรธ. ได้หารือการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญในองค์กร

ยื่นเจ๊ๆอนุสาวรีย์ชัยให้รวบอีก

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กลุ่มมวลชนที่คัดค้าน คสช.ทยอยเดินทางมาเพื่อ ร่วมแสดงสัญลักษณ์และกิจกรรม “ยื่นเจ๊ๆ” เพื่อกดดัน ให้ปล่อยตัวกลุ่มแนวร่วม 8 คนที่ถูกควบคุมตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท นำร้อยนายเข้าตริ งพื้นที่โดยรอบ จากนั้นกลุ่มมวลชนจำนวน 8 คน เดินมารวมกลุ่มกันที่ลานวิคตอรีพอยท์ ก่อนตั้งแถว เป็นวงกลมยื่นซองมึง โดยไม่พูดหรือแสดงสัญลักษณ์ ใด เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการชุมนุม ที่สาธารณะ จึงขอเชิญตัวไปโรงพัก จากนั้นแกนนำ หลักของกลุ่มพลเมืองได้กลับเข้ามาเข้าร่วมกลุ่มกัน ที่จุดเดิมอีกครั้งรวมทั้งหมด 4 รอบ รวมแล้วกลุ่ม พลเมืองได้กลับถูกควบคุมตัวไปทั้งสิ้น 16 ราย ทั้งหมดถูกนำตัวเข้าห้องสืบสวน สน.พญาไท เพื่อ สอบปากคำและทำประวัติ

แจ้งข้อหา 1 รายก่อนปล่อยทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึก ประจักษ์ไว้เป็นหลักฐานก่อนปล่อยตัวทั้งหมด โดย นายอานนท์ นำภา ถูกแจ้งความผิดตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 28 จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งให้หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับท้องที่ทราบ ว่าจะมีการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชม. มีโทษปรับ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้ ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นเหตุโทษก่อนให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เรียกตัวนาย อานนท์ส่งให้ทางอัยการส่งฟ้องศาลแขวงดุสิตแขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ต่อไป

“จตุพร” เตือนคนดูแลเฟซบุ๊กเจอจับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ถูกทหารควบคุมตัว 2 ราย คือ นายนพเก้า และ น.ส.วราภรณ์ เป็นผู้ดูแลเฟซบุ๊ก เพจให้ตน และเพจบุกเพจ udd thailand ของ นปช. ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบ คาดว่าเหตุผลที่จับกุม น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความกลัวให้ผู้เห็น ต่างที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ก่อนมีการทำประชามติร่างรัฐ ธรรมนูญ ขอเรียกร้องไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์- โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ให้ปล่อยตัวคน เหล่านี้ หากจะเอาเรื่องก็ขอให้มาเอาเรื่องกับ นปช. แทน และถ้ายังไม่ปล่อยในวันนี้นะ นปช.จะนัดหมาย กันไปเยี่ยมทั้งหมดที่ มทบ.บ ในวันที่ 28 เม.ย.

ชัดหลักวิธีกองโจร ชกได้เข้มชัด

นายจตุพรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่า ขอ สื่อสารไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่า การใช้ทหารควบคุม คนที่ทำงานให้ตนซึ่งไม่มีความลับอะไรเลย แม้จะ มีอำนาจตามมาตรา 44 แต่การมีอำนาจกับการดูแล อำนาจแตกต่างกัน อย่าใช้วิธีแบบนี้ วิธีอ้อมตัวไป รีดข้อมูล บางคดีขอมจนน่าให้สารถาแบบไม่มี ทางเลือก แล้วส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี นำมาแถลงข่าวใหญ่โตโดยไม่อับอาย ในอดีตก็มี มากมายให้เห็นอยู่ ถ้าอยากมีเรื่องกับตนก็มาเอา ที่ตน ไม่ใช่ใช้วิธีแบบกองโจร เอาตัวไปที่ไหนก็ ยังไม่รู้ ถ้าเล่นงานคนของตน เท่ากับมีเรื่องกับตน เหมือนกัน ขอให้บอกว่าการควบคุมตัวไปไว้ที่ไหนข้อหา อะไร ตนจะไปเยี่ยม แล้วไม่ต้องสืบให้มาก ไม่ ต้องไปเค้นว่าเกี่ยวข้องกับนายจตุพรหรือไม่ นาย จตุพรบอกเองว่าเกี่ยว เพราะทำเฟซบุ๊กให้ตน เล่น ต่อได้เข้มชัดแบบนี้ไม่สนุก บรรยากาศบ้านเมือง

สื่อมวลชน โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. เตรียมทำหน้าที่สื่อไปยังองค์กรสื่อมวลชนเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความคุ้มครองในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังต้องอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่บิดเบือน

มท.สั่งตั้งศูนย์ตีปับร่าง รธน.

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ และให้เตรียมการคัดเลือกวิทยากร (ครู ก.) ระดับจังหวัดจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.) ระดับอำเภอ และวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน สำหรับครู ก. ให้คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ 1. รองผู้ว่าหรือปลัดจังหวัด 2. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือผู้แทน 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน 4. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน 5. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือข้าราชการที่ผู้ว่าฯ เห็นสมควร

แนะเปิดทาง ปชช.เข้าหน่วยเลือกตั้ง

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรรทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ประชาชนเป็นห่วงกระบวนการทำประชามติจะไม่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทำให้ไม่กล้าลงประชามติ ออกหมายหรือคว่ำ ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาซ้ำเติมวิกฤติของประเทศไทยตามมา ขอเสนอให้กทต.เปิดให้ตัวแทนของประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองจนกว่าจะนับคะแนนเสร็จ หากกทต.ทำเช่นนี้ไม่กล้าลงประชามติจะออกหน้าไหน เชื่อว่าประชาคมโลกและสังคมไทยจะยอมรับได้

"วัชรพล" เร่งคดีถอนฟ้องพันธมิตรฯ

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ ปี 2551 ว่า ได้ตั้งคณะทำงานให้เลขาธิการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาว่า สิ่งที่ถูกกล่าวหาทั้งสามคนร้องขอความเป็นธรรม มีหลักฐานเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาพิจารณาให้ ป.ป.ช. ขอถอนฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องทำไม่ช้าเพราะถ้าปล่อยไว้ช้าจะไม่เป็นธรรมกับผู้ร้อง การพิจารณา

ว่าจะถอนฟ้องหรือไม่ เป็นเพราะผู้ถูกกล่าวหาขอความเป็นธรรมมา ก็ต้องพิจารณาให้ จึงต้องมาคุยด้วยเหตุผล หากทำไม่ได้ ป.ป.ช. ก็ไม่ดำเนินการให้ เมื่อถามว่า การให้พิจารณาขอถอนฟ้องอาจถูกวิจารณ์ เพราะประธาน ป.ป.ช. มีความใกล้ชิดกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตรมว.ตร. ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ และยังไม่ใกล้ชิดกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. วัชรพลตอบว่า ไม่เคยปฏิเสธว่ารู้จักใกล้ชิดเคยทำงานร่วมกัน แต่บริบทการทำงานในปัจจุบันคือประธาน ป.ป.ช. ตนก็ต้องตระหนักตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติ อะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่มีโอกาสทำเพราะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ

☆ มีต่อหน้า 12

บุกจับ 10 คน ☆ ต่อจากหน้า 11

ปิดเส้นต้องรู้ผลเดือน พ.ค. 59

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะตั้งคณะทำงานพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีตนเป็นประธาน และมีที่ปรึกษากฎหมายกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูงในสำนักกฎหมาย สำนักคดี เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยจะพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหากรณีดังกล่าวว่าควรถอนฟ้องคดีหรือไม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ป.ป.ช. พิจารณา จะดูทั้งประเด็นกฎหมาย เหตุผลการถอนฟ้องคดี หากมีเหตุผลไม่สมควร ก็เสนอไม่ถอนฟ้อง แต่ถ้าสมควรก็ให้ที่ประชุม ป.ป.ช. ลงมติจะถอนฟ้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรให้ถอนฟ้องหรือไม่ คาดว่าคณะทำงาน ป.ป.ช. จะเริ่มประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือน เม.ย. จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2559

"วัชร" ถาม "นพดล" ใคร โทกหนักแน่

นายวัชร เพชรทอง อดีตรมว. บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ถึงกรณีที่นายพดล ปัทมะ อดีตรมว. ต่างประเทศ แก่ต่างให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า ที่ผ่านมามีการจ้างบริษัทล็อบบี้ปีสต์จริง แต่ขณะนี้ไม่มีบริษัทใดทำงานให้นายทักษิณแล้ว ส่วนสำนักงานโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมทำงานให้คนเสื้อแดง ไม่ได้ทำงานให้นายทักษิณนั้น นายพดล พุดสวน ขอเท็จจริงกับนายทักษิณ เพราะนายทักษิณ พุดว่าไม่เคยจ้างบริษัทล็อบบี้ในต่างประเทศ จึงไม่รู้ว่าจะระหว่างนายกับลูกน้อง ใคร โทกหนักสมควรแก่กรณีบริษัทล็อบบี้ปีสต์ของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม เพราะนายทักษิณระบุว่าตนเป็นคนมอบหมายให้สำนักงานนี้ดำเนินการจนมีการพิมพ์หนังสือชื่อ การ

สังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ เผยแพร่เป็นภาษาไทย นายพดล พุดสวน ตัดตอนนายทักษิณให้ออกจากนายโรเบิร์ต เพราะเกรงว่าหากหนังสือเล่มนี้เกิดเป็นคดีความขึ้นมา นายทักษิณจะกลายเป็นจำเลยร่วมในคดีฐานะผู้จ้างวานแต่การปฏิเสธนี้ไม่สามารถลบล้างพยานเอกสารที่ปรากฏลายเซ็นนายทักษิณในหนังสือดังกล่าวได้

ทำสาบานวัดพระแก้วภายใน 3 วัน

"ผมยืนยันว่าสำนักงานโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมทำงานให้นายทักษิณโดยตรง ฉะนั้นอย่าโยนบาปให้คนเสื้อแดง ไม่น่าเชื่อว่านักเรียนทุนอานันทมหิดล จะออกหน้ารับแทนนายทักษิณถึงเพียงนี้ ผมขอท้า นายพดล ให้ไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วภายใน 3 วันนับจากนี้ ใครพูดเท็จขอให้วัชิตี จนาอาศัยอยู่ประเทศไทยไม่ได้ ใครพูดจริงขอให้เจริญรุ่งเรือง นายพดลกล้ารับคำท้าสาบานนี้หรือไม่ เรื่องนี้สามารถทำได้แน่ เพราะ คสช. ไม่ได้ห้ามเอาไว้" นายวัชรกล่าว

นายกฯปฏิบัติภารกิจเชียงใหม่

ด้านภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 07.35 น. ที่ผู้ลงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปให้การต้อนรับแต่อย่างใด จากนั้นนายกฯ เดินทางไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 มีหม่อมเจ้ากสิศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เน้นย้ำปรัชญาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

นายกฯ กล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเดินหน้าโครงการประชารัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและนำโครงการหลวงไปเป็นแบบอย่างการดำเนินงาน ใจเข็ญดี บิสนิสนของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และขับเคลื่อนการปลูกป่าทดแทนส่วนงบประมาณให้

กำหนดความเร่งด่วนแบบแผนค่าของบฯ ระบุระยะ
เวลาการใช้จ่ายให้ชัดเจน

ถกพื้นที่อุทยาน "ดอยสุเทพ-ปุย"

ด้าน พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยบุรี ผู้ช่วยโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมได้
รายงานผลการดำเนินงานในช่วงงบประมาณปี 58
โดยมีเกษตรกร 14,883 ครัวเรือน เข้าร่วมปลูกพืช
ในพื้นที่โครงการหลวง ได้ผลผลิตการเกษตรสูงถึง
1.197 ล้านบาท และพิจารณากรอบยุทธศาสตร์แผน
งานและงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รวมถึงรับทราบการขอเพิกถอนพื้นที่มูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.ฎ.เพิกถอน
อุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพบางส่วนในท้องที่
ต.สุเทพต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่และต.หนองควาย
อ.หางดง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

จัดโซนนิ่งภาคเหนือแก้หมอกควัน

พล.อ.อนุพงษ์ว่า นายกลงพื้นที่ร่วมประชุม
ติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงเป็นหลัก ส่วน
การติดตามแก้ไขปัญหามอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้สั่งการให้จังหวัดรีบไปปฏิบัติแล้ว เบื้องต้นจะ
กำหนดเป็นพื้นที่โซนนิ่งในภาคเหนือ จัดช่วงเวลา
ในการเผาไม้ให้มีการเผาพร้อมกัน รวมถึงให้นำเศษ
พืชผลทางการเกษตร เช่น ชังข้าวโพด มาแปรรูป
แทนการเผาเพื่อลดปัญหามอกควัน

ขอ 2 ปีนี้ยุติความขัดแย้งก่อน

ช่วงเย็น ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการ จ.เชียงใหม่ ว่า เป็นการติดตามแก้ปัญหา
หมอกควัน กัยแล้ง โดยภาคประชาชน และภาครัฐ
จัดการความเร่งด่วน ทั้งที่ จ.เชียงใหม่และจังหวัด
อื่นๆ ในภาคเหนือ โดยผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดขับเคลื่อน
ตามแนวทางรัฐบาล ใช้ประชารัฐทำทุกอย่างทั้งการ
เกษตร เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ จะทำแบบนี้
ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด แต่ขอเวลาสักนิด ขอ
ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้กำลังใจ และเข้าใจสิ่งที่เป็น
ความปรารถนาดีของรัฐบาลสำหรับเรื่องใดที่เป็น
ความขัดแย้ง ขอร้องให้ยุติไปก่อน เราต้องนำพา
ประเทศไทยผ่านในช่วง 2 ปีนี้ไปได้

คนยังแห่ร่วมอาลัย "บรรหาร"

สำหรับบรรยากาศงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรฯ ที่ถึงแก่
อนิจกรรมด้วยโรคหอบหืดและภูมิแพ้ โดยตั้งศพ
บำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นคืนที่ 3
ที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร มี
บุคคลสำคัญเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
กันอย่างเนืองแน่นเหมือนทุกคืน อาทิ นายชวน
หลีกภัย อดีตนายกรฯ นายมารุต บุณนาถอดีตประธาน
รัฐสภา ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรฯ
คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการ
มูลนิธิไทยรัฐ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล คุณหญิง
กัลยา โสภณพนิช นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ นายจตุ
โรภักดิ์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ แกนนำพรรค
ประชาธิปัตย์ นายยงยุทธ ตริยะไพรัช อดีตประธาน
รัฐสภา พล.อ.มณฑล อัมพรพิสิฐภูมิ อดีต ผบ.ทหาร
สูงสุด เป็นต้น

ส่วนบรรยากาศที่ จ.สุพรรณบุรี ชาวสุพรรณบุรี
รวมถึงนักท่องเที่ยวยังพากันไปลงนามไว้อาลัยตาม
จุดต่างๆไม่ขาดสาย โดยเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้า
โรบินสันสุพรรณบุรี ที่นายบรรหารให้การสนับสนุน
และแวะเวียนไปใช้บริการตลอด ได้จัดสถานที่ลง
นามไว้อาลัย มีพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ในห้างพากันลงชื่อไว้อาลัยกันเนืองแน่น

☆ มีต่อหน้า 15

บุกจับ 10 คน ☆ ต่อจากหน้า 12

จับตัวแล้วกองทุนผิด ก.ม.ประชามติ

คำวินิจฉัยร่วมกันเวลา 22.00 น. พล.ต.ท.ศานิตย์
มณฑลวร รรท.ผบ.ช.น. พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์
บก.น.2 ร่วมกันเปิดเผยการจับกุมตัวผู้ต้องหาหลัง
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เข้าแจ้งความมีกลุ่ม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อกองทุนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ในลักษณะข้อความที่ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ชักจูง
โน้มน้าวประชาชนไปในทิศทางหนึ่งเพื่อให้รับหรือ
ไม่รับรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ม.81 (2) ที่ สน.
ทั้งสองห้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าขณะนี้ตำรวจสามารถ
ควบคุมตัวนางจิรพันธุ์ ตันมณี อายุ 59 ปี รองประธาน
ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ก่อเหตุรายนี้ตามหมายจับศาลอาญาเลขที่ 856/2559
ลงวันที่ 27 เม.ย.59 ได้ที่ จ.ขอนแก่น เบื้องต้นผู้ต้องหา
รับสารภาพ ควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่ สน.ทั้งสองห้อง

ถูกหลอกไปตาย

บ นายกฯขอคนเชียงใหม่อย่าให้เกิดซ้ำ

ผู้จัดการรายวัน 360° - “บิ๊กตู” ขึ้นเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการหลวง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน และภัยแล้ง ก่อนขอคำมั่นสัญญาชาวเชียงใหม่ อย่าให้ใครหลอกไปตายที่กรุงเทพฯ อีก เพราะทุกวันนี้ หัวใจยังอยู่ที่มีสุข ยันไม่ปิดกันพุดคุยรัฐธรรมนูญ แต่แสดงความเห็นไม่สุจริต เจอคุก ตบท้ายขอเวลาอีก 2 ปี เพื่อให้ประเทศเดินหน้า ย้ำต้องมี ส.ว.คุมเกมช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก ด้าน คสช.คุมตัว 10 ผู้กระทำผิดพ.ร.บ.คอมพ์ “ไอ้ตู” โวยลูกน้องแอดมินเฟซบุ๊กถูกทหารอุ้ม ทำชอนอยากมีเรื่องมาเอาที่ผมแน่

เชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ผู้ยากจน และการรुकล้ำเขตป่าสงวน พร้อมกับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ทักกล่าวว่า แจกไปแล้ว ก็อย่าให้หาย ถ้าหายก็ไม่แจกอีกแล้ว ส่วนจังหวัดที่เหลือจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุด สำหรับเรื่องน้ำ ต้องช่วยกันประคับประคองให้ถึงเดือน พ.ค.-ก.ค. ที่ฝนจะตกลงมาให้ได้ และกรณีที่ดินนางวาริ สถาพรประเทือง ชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตจากการเข้าช่วยทำแนวกันตบไปป่า ยืนยันทางการจะช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่

หลังจากนั้น นายกฯ ได้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตย โดยระบุว่า ต้องใช้กฎหมายสู่การเรียนรู้ รู้ความร่วมมือ ไม่ใช่เอาความรู้สึกขี้แค้น และยั่วว่า 2 ปีที่ผ่านมา ได้พยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นแบบนั้นมา 10 ปีแล้ว และขณะนี้ กำลังจะทำปัจจุบันให้ดี เพื่อวางพื้นฐานประเทศ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี 2553 และปี 2557 ที่มีการประท้วง จนต้องใช้กำลังทหารเข้าไปจัดการ แต่ยืนยันว่าทหารไม่ได้ยิงพี่น้องประชาชน มีแต่คนไปปิดเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ทักกล่าวว่า คนที่โกธลงตายแล้ว ส่วนใหญ่จึงจะไม่โกทก แต่วันนั้นไม่แน่ใจแล้ว หลายคนมันจะโกทกจนตาย ตายไปแล้วยังโกทก เพราะยังพูดโกทกทุกวัน แล้วจะไปเชื่ออีกหรือ จะให้คนเหล่านี้มาสู้กับตนหรือ คนที่มีสติ ความ ต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ประเทศจึงจะอยู่ได้

“บุคคลในประเทศทะเลาะกันเอง เอาโน่นเอานี่ ถามว่าทุกอย่างกลับไปก็เดิมใหม่ ตีกันเหมือนเดิม เลือกตั้งมา อีกพวกก็ตี ใครสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้น ท่านสัญญากับผมก็แล้วกันว่า ท่านจะไม่เข้าไปกรุงเทพฯ อีก ใครจะเอาธมาจับมันตายเปล่า ตายไปเยอะแล้ว ตอนนี้อย่างตบยมบาลไม่ได้ว่าตายเพราะอะไร เพราะเขาเกณฑ์ไป คนไทยโรแมนติคอยู่แล้วเขาพูดอะไรก็เชื่อ

ถูกหลอก

ผู้จัดการรายวัน 360° - “บิ๊กตู” ขึ้นเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการหลวง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน และภัยแล้ง ก่อนขอคำมั่นสัญญาชาวเชียงใหม่ อย่าให้ใครหลอกไปตายที่กรุงเทพฯ อีก เพราะทุกวันนี้ หัวใจยังอยู่ที่มีสุข ยันไม่ปิดกันพุดคุยรัฐธรรมนูญ แต่แสดงความเห็นไม่สุจริต เจอคุก ตบท้ายขอเวลาอีก 2 ปี เพื่อให้ประเทศเดินหน้า ย้ำต้องมี ส.ว.คุมเกมช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก ด้าน คสช.คุมตัว 10 ผู้กระทำผิดพ.ร.บ.คอมพ์ “ไอ้ตู” โวยลูกน้องแอดมินเฟซบุ๊กถูกทหารอุ้ม ทำชอนอยากมีเรื่องมาเอาที่ผมแน่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น.วานนี้ (27 เม.ย.) ที่ฝูงเครื่องบิน กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพกอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิวัฒน์ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี และไม่นอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปต้อนรับแต่อย่างใด

อ่านต่อหน้า 11

จากนั้น เวลา 09.30 น. คณะของนายกฯ เดินทางถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหม่อมเจ้าภิษศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าววตอนต้นการประชุมว่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนยึดตามแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางตามแนวทางประชารัฐ ให้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประธาน กลุ่มจี 77 จะนำแนวทางพัฒนาภาคการเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริ ไปเผยแพร่ให้กับประเทศต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกประเทศมีความเข้มแข็งด้วย พร้อมยืนยันรัฐบาลจะทำให้ประชาชน เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะภาคการเกษตร

ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 จัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัด

ตายไม่รู้ตัว แต่ไอ้คนพาไปไม่ตายสักคน วันหนึ่งยังพูดยั่วๆ แต่เอาละ ผมคิดว่าเวรกรรมมีจริง” นายกษ กล่าว

สำหรับเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายกษ บอกว่า ไม่ปีตกันที่จะมีการพูดคุย แต่ขอให้แสดงความเห็นโดยสุจริต ถ้าไม่สุจริตก็ให้ระงับกฎหมายด้วย

ในตอนท้าย นายกษ กล่าวว่า ขอเวลา 2 ปี เพื่อให้ประเทศเดินหน้าให้ได้ และมีการเลือกตั้งในปี 60 จากนั้นจึงมี ส.ว. เพื่อดูแลสถานการณ์ในช่วง 5 ปีแรก หากสถานการณ์ดีขึ้น เรียบร้อยขึ้น ก็จะไปปรับลงเรื่อยๆ หรือค่อยปรับ ส.ว. ออก ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับทุกคน ต่อไปนี้ต้องบังคับใช้กติกาอย่างจริงจัง การทำประชามติอย่าตีกัน เพราะจะทำให้เลือกตั้งไม่ได้ หน้าที่ตามประชาธิปไตยคือการลงประชามติและเลือกตั้งภายใต้ความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งฟังความเห็นต่าง รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ และดูแลคะแนนเสียงส่วนน้อยอย่าให้ใครมาบิดเบือน

ทั้งนี้ คนดีไม่มีวันตาย หมายถึงไม่ตายจากประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าตนใจร้อนอยากให้การดำเนินการรวดเร็ว แต่ทำคนเดียวคงไม่ไหว คงต้องขอความร่วมมือจากทุกคน ขอมือทั้งสองข้าง สมองและเท้าด้วยเพื่อร่วมเดินหน้าประเทศไปด้วยกันแบบสตรีตเกอร์ทุกเขตเตอร์

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แถลงผลการปฏิบัติราชการ ที่จ.เชียงใหม่ว่า เป็นการติดตามแก้ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง โดยจะใช้ประชารัฐทำทุกอย่างทั้งการเกษตร เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และตนจะทำแบบนั้นทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด แต่ขอเวลาสักนิด พร้อมขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ใจกล้าใจ และเข้าใจสิ่งที่ปรารถนาดีของรัฐบาล และ คสช. ส่วนเรื่องใดที่เป็นความขัดแย้ง ขอร้องให้ยุติไปก่อน เราต้องนำพาประเทศไทย ในช่วง 2 ปีนี้ผ่านไปให้ได้

วันเดียวกันนี้ พล.อ.วินัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 10 คน แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 8 คน และ จ.ขอนแก่น 2 คน เพราะมีหลักฐานสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการ โดยในชั้นแรกอยู่ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารไม่เกิน 7 วัน เป็นไปตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557 และในกระบวนการสืบสวนจะมีเจ้าหน้าที่ของ คสช. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ดีเอสไอ) ร่วมดำเนินการด้วย

สำหรับช่วงที่อยู่ในการควบคุม เจ้าหน้าที่ทหารจะเน้นหนักไปที่มาตรการขอความร่วมมือหารายละเอียดข้อมูล พูดคุย เพื่อดูว่าเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร ตั้งใจ เจตนา มีการจ้างวานหรือไม่ มีความเชื่อมโยงอย่างไร ในระยะที่ 2 ก็จะถูกพฤติกรรมด้วยว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่ ซึ่งต้องดูองค์ประกอบด้วย โดยทั้งหมดที่ควบคุมตัว มีหลักฐานที่เข้าข่ายดำเนินคดีได้อยู่แล้ว และได้มีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อทั้ง 10 คนนั้น ยังไม่ขอเปิดเผย ต้องรอการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะชี้แจงอีกที

เมื่อถามว่าบุคคลทั้ง 2 ที่ถูกคุมตัวที่จ.ขอนแก่น มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเสื้อแดงหรือไม่ พล.อ.วินัย กล่าวว่า ยังไม่ได้รับข้อมูล อยู่ระหว่างตรวจสอบ ส่วนที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกมารบว่าที่งานตนถูกคุมตัวไปในชุดดังกล่าว ตนยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ต้องรอผลการสอบสวนก่อนแล้วจะชี้แจงให้ทราบว่า มีข้อมูลอย่างไร สำหรับกรณีกลุ่มพลเมืองดีกลับจะออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขออย่าว่า การดำเนินการเคลื่อนไหว ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย หากผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่มี

ทางด้านนายจตุพร ได้กล่าวในรายการมองไกล ว่า เมื่อเช้าตรู่วันนี้ (27 เม.ย.) กำลังทหารได้บุกไปรวบตัวนายหนเพ็ก คงสุวรรณ และ น.ส.วรารัตน์ เหมิงประมูล จากบ้านพัก ขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่า นำตัวไปยังสถานที่ใด จึงขอให้ปล่อยตัวออกมาโดยเร็ว เพราะนายหนเพ็ก และ น.ส.วรารัตน์ เป็นผู้ทำงานดูแลเฟซบุ๊ก “จตุพรพรหมพันธุ์” จึงเป็นคนของตนเอง เมื่อเล่นงานคนของตนแล้ว เท่ากับต้องการเล่นงานตน หากทหารอยากหาเรื่อง ให้มาหาเรื่องกับตน อย่ายังใช้วิธีการแบบโจร ไปล้อมคนไม่รู้เรื่อง เล่นต๋อยได้เข้มงวด โดยไม่แจ้งข้อหา และให้บอกมาว่า นำตัวไปไว้ที่ใด จะได้ไปเยี่ยม

“ผมขอให้เสียงนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาอุ้มคนของผมไปไว้ที่ไหน ถ้าจะดำเนินคดีควรแจ้งข้อหาว่า อะไร ทหารไม่ควรใช้วิธีการการแบบกองโจร มาจับคนไปทรมาน รีดข้อมูลแล้วส่งตัวให้ตำรวจ ถ้าเขาผิดก็ควรดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้น การมีอำนาจ จนลู่อานาจ หรือใช้แต่พระเดชมากกว่าพระคุณ ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้ว จะทำให้เกิดบรรลัยมามากในอดีต” นายจตุพรกล่าว.

โปสเตอร์ดำ 'บิกตู' ทหารบกจับ 10 คน

จัดม.44 เค้นสอบค่ายทหาร กต.ดาบแรกผิดประชามิติ 'ตู' จะยับอย่าต่ออย่าได้เข้มงวด

กต.ประเดิมแจ้งจับ “กองทุนใน จ.ขอนแก่น” เช่น พ.ร.บ.ประชามติผิดมาตรา 61 วรรคสอง โปสเตอร์เฟซบุ๊ก ก้าวร้าว รุนแรง ปลุกระดม โหษคุง 10 ปี ขณะที่ “คสช.” จัดม.44 บุกรวบ “เด็กจตุพร” พร้อมแอดมินเพจเฟซบุ๊ก รวม 10 คน หิวสอบค่ายทหาร ซึ่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ โปสเตอร์หมิ่นนายฯ-ดาร์จัฐบาล เล็งสอบผิด กม.ประชามติด้วย ● อ่านต่อหน้า 10

โปสเตอร์ดำ 'บิกตู' (ต่อจากหน้า 1)

ด้าน “จตุพร” ฉุนลุกน่องคนสนิทโดนหัว จี้ คสช. ปลงอย่าต่ออย่าได้เข้มงวด ตอกบิกตูใช้วิธีนี้ไม่มีทางชนะ ส่วน “กนส.” ไร้เรื่องศาลขอปล่อยตัว ซึ่ทหารคุมตัวมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ “บิกตู” แอ่วเหนือ เชียงใหม่บ้านยังลักษณะ รปภ.เข้ม ไร้กุ่มด้าน

กต.แจ้งจับผิด พ.ร.บ.ประชามติ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่สถานีตำรวจนครบาล หุ่งสองห้อง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เดินทางไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 ที่ สน.หุ่งสองห้อง โดยมี พ.ต.ท.วินิจ ศรีสูงเนิน หัวหน้างานสอบสวน สน.หุ่งสองห้อง เป็นผู้รับแจ้งความ และมี ร.ต.ท.กฤติเดช ขอบคำชาย ร้อยเวร เป็นเจ้าของสำนวน โดยนายสมชัย กล่าวว่า เมื่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้แล้ว การกระทำระหว่างนี้จะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมาย จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในฐานะ กกต.ได้พบการ

กระทำความผิดเกิดขึ้น โดยมีกลุ่มกองทุนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง ปลุกระดม ซึ่งถือว่ามีความผิดสมบูรณ์ตามมาตรา 61 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ประชามติ มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ทั้งนี้ต้นในฐานะ กกต.เห็นข้อความดังกล่าวจึงเดินทางเข้ามาแจ้งความดำเนินคดี การเชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวไปยังตัวบุคคลนั้นไม่ยาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เป็นทางการ และมีตัวบุคคลที่เป็นทั้งเป็นผู้จัดการของกลุ่มดังกล่าวชัดเจน

ซีโปสเตอร์เฟซบุ๊กก้าวร้าวรุนแรง

นายสมชัย กล่าวว่า ตนได้นำเอกสารของกลุ่มดังกล่าวที่โพสต์บนเฟซบุ๊กมาเสนอต่อพนักงานสืบสวนสอบสวน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องเรียกตัวบุคคลเข้ามาสอบสวน ซึ่งข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กนั้น โทษสัโดยผู้บริหารของกลุ่มองค์กรดังกล่าวเอง หรือบุคคลภายใน แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะโพสต์โดยใครผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย เนื่องจากเป็นการโพสต์แบบ

สาธารณะ แม้ว่าปัจจุบันได้มีการลบข้อความดังกล่าวแล้ว แต่ กต.ได้บันทึกไว้เป็นเอกสาร การโพสต์ข้อความว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่บนเหตุผลทางวิชาการ ไม่มีลักษณะถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย และไม่โหม่งน้ำ ไม่ชักจูง ปลุกระดม ชมเชยผู้อื่น โดยหวังผลให้ออกเสียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากประชาชนพบเห็นถ้อยคำที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถนำหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อ กกต.

เดือนแสดงความคิดเห็นในรอบ

ขณะที่ พล.ต.ท.ธานี มหาวรร รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า วันหนึ่งตนได้บังเอิญมาเจอกับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ซึ่งท่านได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีที่มีการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ก็ถือโอกาสได้ส่งกำชับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามที่กล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 61 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าหากการกระทำดังกล่าวเข้าฐานความผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ยอกายจะย้ำเตือนทุกคนว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างที่ พ.ร.บ.ประชามติมีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นใดก็ตามที่อยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่มีความกังวลว่าจะมีการฟ้องร้องกันมากขึ้น เพราะทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริง หากเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรแอบแฝงก็คงไม่มีปัญหาใด โดยเชื่อว่ากฎหมายจะช่วยให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อย ตนมีหน้าที่รักษากฎหมาย รักคนไทยทุกคน อยากให้ทุกคนเดินทางร่วมกันเพื่อทำให้บ้านเมืองสงบสุข เพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าและน่าท่องเที่ยว และคนจะได้มาเที่ยวประเทศไทยมากๆ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วย

วชิรณู และ กต.แจ้งทำไม่ได้ให้ชัด

นายวชิรณู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย กล่าวถึงกรณีนี้ที่ กกต.แจ้งความเอาผิดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเกิดความวุ่นวายหรือไม่ มันวุ่นวายตั้งแต่เริ่มทำอะไรทำหาย ส่วนการเข้าไปจัดการจะไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสม ถ้ามากเกินไปก็ไม่ถูก การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ กับผู้ที่อาจมีพฤติกรรมกระทำความผิด เขาอาจรู้อะไรบางอย่างแต่ถ้าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รู้มาไม่ถูก ความผิดก็ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าเรื่องไปถึงศาลก็ยกฟ้องหรือเจ้าหน้าที่อาจถูกฟ้องกลับ สุดท้ายใครทำอะไรแต่เจ้าหน้าที่ก็ต่อรับผิดชอบ พร้อมกันนั้นตนเห็นด้วยกับบางฝ่ายที่เรียกร้องให้ กกต. ออกมาชี้แจงให้ชัดว่าอะไรที่ทำได้ไม่ได้ ถูกผิดดำ ขาว เทา ทั้งนี้การที่ประชาชนสัมพันธ์เพื่อประชาชนไปลงประชามติในวันที่ 7 ส.ค. นั้นเป็นหน้าที่หลัก กกต. ส่วนราชการไหนจะร่วมรณรงค์ก็ต้องหรือ กกต. แต่ถ้าไม่ปรึกษา กกต.ก็ต้อง

เป็นร้อยตรี เข้าใจและสัมผัสถึงความต้องการของประชาชนดี ทามว่า 40 ปีที่ผ่านมาทำอะไรได้บ้าง มันก็ไปของมันตามเรื่องตามราวจนกระทั่งวันนี้ มีพระสยามเทวาธิราชย์คุ้มครองอยู่ วันนี้ต้องช่วยพระสยามเทวาธิราชย์บ้างเพราะอะไรก็ขอพระ ฉะนั้นต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ ลดการเผา ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ขณะที่ผมก็พยายามทำทุกอย่างให้เกิดความเป็นธรรมทุกพื้นที่ ภูมิภาค เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน ผมจะไม่พูดเรื่องแบ่งแยก ผมไม่เคยต้องการ และวันนี้ผมไม่ได้มาด้วยคะแนนเสียงแต่มาด้วยความจำเป็น ไม่อยากให้ทุกคนไปเชื่อฟังอะไรมาบิดเบือนกันทุกวัน ผมชี้แจงไปตอบได้ บางครั้งต้องขอโทษเพราะมีอารมณ์อยู่บ้างแต่ปกติเป็นคนอารมณ์ดีแต่บางทีมันชั่วอารมณ์ ผมเป็นทหารบางทีมันก็ต้องไม่โบบ้างถ้าผมเป็นนักการเมืองก็จะยิ้มขอบคุณครับ ซึ่งผมทำไม่เป็น อยู่กองทัพมา 40 ปี อยู่กับพวกเราสองปีกว่า

□ ไร่กลุ่มต่อต้านนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ไร่การต่อต้านใดๆ มีเพียงประชาชน 12 รายได้มายื่นเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การขอเพิ่มค่าตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันฯ การขอสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) การจัดระเบียบตลาดไนท์บาร์ชา การจัดระเบียบฟุตบอล ทางเท้าทางเดินและช่องทางจักรยานในเชียงใหม่ การยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเป็นวาระแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจอมทอง เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการจัดส่งให้กับหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

'ประยุทธ์' ชูเตียง'ผวจ.' ภูเก็ตนายเก่า

เชียงใหม่ • “บักตู” ยกคณะลงพื้นที่เชียงใหม่ ประชุม กปส.เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาโครงการหลวง 5 ปี กระตุกผู้ว่าฯ อย่าไปจงรักภักดีนายเก่า หมดสมัยของนักการเมือง ลั่นพร้อมใช้ ม.44 เอาคนไม่ดีออกไป ย้ำเหตุการณ์ปี 53, 57 มีการใช้อาวุธยิงทหาร เผาศาลากลาง ทหารจึงเข้ามา ฆ่าหลายคนโกหกจนตาย วอนอย่าให้ใครหลอกไปตายกรุงเทพฯ อีก เชื่อเวรกรรมมีจริง ขอเรื่องที่ขัดแย้งให้ยุติก่อนเพื่อนำพาประเทศช่วง 2 ปีนี้ผ่านไปให้ได้

ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบกดอนเมือง กรุงเทพฯ ไป จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายวิวัฒน์ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการให้การต้อนรับ

อ่านต่อหน้า 2

'ประยุทธ์'

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

จากนั้นได้ร่วมประชุมที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี ม.จ.กิตติเดช รัชนิ์ ประธานมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางตามแนวทางพระราชดำริให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติในพื้นที่ที่จะต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐ ภาค ประชาสังคม และในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่มจี 77 จะนำแนวทางพัฒนาภาค

การเกษตรตามแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่ให้กับประเทศต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกประเทศมีความเข้มแข็งด้วย

ภายหลังการประชุม พล.อ.อภิลิขิต ไซยอนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานโครงการหลวง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 พร้อมกับรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวง ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ การควบคุมการบุกรุกป่า และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร พร้อมกับเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะที่ 5 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.อภิลิขิตกล่าวว่า เรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 38 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 29 แห่ง ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการคำขอของงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ นายฯ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า จะนำเอาแบบอย่างโครงการหลวงไปดำเนินการ เป็นแบบอย่างการดำเนินงาน social business ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข โดยยึดหลักการทำงานตามนโยบายประชารัฐ ทั้งจากด้านบนลงมรด้านล่าง และจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน เน้นการทำงานมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับนโยบายเรื่องปลูกป่าทดแทน โดยเฉพาะป่าสน ป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ และรัฐบาลพร้อมรับนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

อย่าจงรักภักดีนายเก่า

มีรายงานด้วยว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวกับนายวิวัฒน์ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ที่ร่วมประชุมด้วยว่า “ขอฝากประเทศไว้กับผู้ว่าฯ อย่าไปจงรักภักดีกับนาย

เก่า แล้วอย่าเอาเรื่องต่างๆ ไปรายงานเพื่อขอความเห็น มันหมดสมัยของนักการเมืองแล้ว ขอให้ถอยออกไป และถ้าผมจะไป ผมก็จะไปเมื่อหมดเวลาในการบริหารราชการแผ่นดิน และจะเอาคนไม่ดีออกไปด้วย ผมพร้อมใช้ มาตรา 44 ปรึ้ย้ยทุกวัน ผมพูดไม่ได้ชู้ แต่ทำจริง” แผลงขว้างคำพูด พล.อ.ประยุทธ์

จากนั้นเวลา 11.45 น. นายฯ และคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ และร้านค้าโครงการหลวง ก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 จัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ผู้ยากจน และการรุกป่าเขตป่าสงวน พร้อมกับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวระหว่างพบปะประชาชน เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง 20 นาที ว่า การแจกที่ดินครั้งนี้เพื่อให้ทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจ เพราะเป็นไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลเคยแจกที่ดินหลายครั้ง แต่ไม่รู้หายไปไหน แล้วก็แจกกันใหม่ไม่รู้กี่รอบ วันนี้แจกแล้วอย่าให้หายอีก ถ้าหายอีกก็เลิก เพราะไม่มีที่ดินแจกแล้ว ส่วนที่เหลือรัฐบาลพยายามให้ได้ทุกจังหวัดอย่างรวดเร็วที่สุด โดยพื้นที่ที่จัดสรรให้จะเป็นป่าเสื่อมโทรมถูกบุกรุกมานาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนไม่ขอพูดเรื่องเก่า และไม่ขอโทษใคร แต่อยากจะทำโทษใครก็ไม่รู้ที่บริหารราชการแผ่นดินมาแล้วทำให้เกิดปัญหา ซึ่งเมื่อตนเข้ามาพบว่าปัญหา มีมาก และมีความจำเป็นต้องมาโดยตรงนี้ ปัญหาไฟไหม้ป่าเกิดจากน้ำมือมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องแก้ที่ต้นทาง ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยเฉพาะเกษตรกรที่เผาซึ่งตอกก่อนเริ่มปลูกใหม่ ส่วนหมอกควันที่เกิดจากเพื่อนบ้านคงไปตำหนิไม่ได้ เพราะก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเหมือนกัน วันนี้เราก็นำนโยบายไปขับ

เคลื่อนไหวอาเซียน เชื่อว่าเราน่าจะเป็นผู้นำในเรื่องการลดหมอกควันในอาเซียนได้ ในเรื่องของน้ำ เราต้องนึกถึงคนใช้น้ำ ไม่ใช่หมดตั้งแต่ต้นทาง ต้องช่วยกันชะลอน้ำให้นานที่สุด ลงไปข้างล่างด้วยการทำฝายตามแม่น้ำ ลำธารทุกเส้น ง่ายสุดเอาตาข่ายกันแล้วเอาหินใส่ ซึ่งต้องรีบทำ งบประมาณคงไปถึงเดือน พ.ค.-ก.ค.ที่ฝนจะตกลงมาให้ได้

นายกฯ บอกว่า หน้าที่ของตนต้องเอากฎหมายมาสู่การเรียนรู้ สู่ความร่วมมือ ไม่ใช่เอามาสู่ความขัดแย้ง หรือเอาประชาธิปไตยมาสู่ความขัดแย้ง โลกใบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้ นาน

ภูมิใจหรือไม่ ทุกประเทศที่เขาเข้ามาตนเล่าให้เขาฟังหมด เขาตกใจแล้วถามว่ายังมีอีกหรือที่เป็นแบบนี้ รมกันมาตั้งแต่ปี 53-57 แล้วจะรบกันปี 59 อีกหรือ มันควรหรือไม่ ถ้าท่านภูมิใจในความเป็นประเทศที่ขัดแย้งกันสูงสุดในอาเซียนก็เอา ตนไม่ได้ว่า ตนก็กลับบ้านนอนแล้วถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ตนพูดมันถูก ก็คิดเอาว่าจะต้องทำอะไร

ขัดหลายคนโกหกทุกวัน

“ข้าราชการต้องปรับตัว เป็นคู่คิด สร้างความไว้วางใจกับประชาชนให้ได้ ทุ่มเทซึ่งกันและกัน ปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปหัวใจตัวเอง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์และฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ปล่อยให้ใครฝ่าฝืนกฎหมาย ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประวัติศาสตร์ประเทศไทย ถ้านับแค่กรุงศรีอยุธยาปัจจุบันก็ 600 กว่าปี ย้อนกลับไปดูการสูญเสียกรุงศรีฯ ก็เพราะมีคนไทยเปิดประตูให้เขา วันนี้หากเราเปิดฉากความขัดแย้งขึ้นเองภายในประเทศ ไม่ต้องไปเรียกใครเขาเข้ามาดู ตั้งแต่วันที่วันนี้จะไปเรียกใครเข้ามาดู ทั้งประชาคมตีบ้าง เลือกตั้งบ้าง ผมถามว่าเขาเข้ามาบริหารจัดการให้เราหรือไม่ ไม่รักกันบ้างหรือ แผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษสร้างไว้ ทำไม่ให้คุณอื่นเข้ามาดูแล้ว”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

พยายามการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นแบบนี้มา 10 ปีแล้ว สาเหตุมาจากอะไรไม่รู้ เมื่อชาติไม่ปลอดภัยตนจึงเข้ามา ถ้าเมื่อปี 57 ไม่เข้ามาพวกท่านก็ไม่มีเงินเดือน เพราะรัฐบาลตอนนั้นไม่มีอำนาจเต็มไม่มีกฎหมายอะไรที่จะเดินหน้าไปได้ คนไทยเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนรักคุณ ใครให้อะไรมาต้องรับ แต่ต่อไปนี่ต้องคิดใหม่ต้องดูว่าเขาให้มาด้วยความสุจริตใจหรือไม่หวังอะไรจากเราหรือเปล่า เอาเงินที่โหมมาให้ ซึ่งที่ผ่านมามีเงินที่โหมมาเป็นเงินรัฐบาลทั้งสิ้น ตนจึงต้องทำพระราชบัญญัติงบประมาณเสียใหม่


“ถ้าย้อนกลับไปดู ปี 53 กับปี 57 การชุมนุมมันต่างกันอย่างไร รู้หรือไม่ ทำไมเขาต้องใช้กำลังเพื่อยุติ ก็เพราะมีการใช้อาวุธ มีการยิงส่วนราชการ เผาศาลากลางจังหวัด ผมไม่รู้ว่าใครทำ ท่านไปทามา แต่เพราะมีความรุนแรงทหารจึงต้องไปรักษาความเรียบร้อย ในอดีตคนใช้อาวุธยิงใส่ทหาร ผมถามว่าทหารไม่มีชีวิตจิตใจเลยหรือ ถามว่าเผาศาลากลางจังหวัดถูกต้องหรือไม่ ประท้วงไม่ชอบใจรัฐบาลแล้วเผาศาลากลางเล่นหรือ วันหน้าไม่มาเผาสภากันเลยหรือ ยิงทหารใครทำ ฝ่ายไหน ไม่รู้เหมือนกัน แต่อย่าให้เขามาบิดเบือน ปี 53 ปี 49 ใครทำ มันก็ตายเดียวกัน มันยังทั้งคู่ ถามว่าอย่างผม อย่างทหารนี่หรือจะไปยิงพี่น้องประชาชนเพราะทหารลูกหลานท่านทั้งนั้น ผมทำไม่ได้หรอก ใครทำผมต้องลงโทษ ไม่เคยสั่งลูกน้องไปทำร้ายคน มีแต่ช่วยประชาชน เพราะคตินิยมของกองทัพคือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ผมทำอย่างอื่นไม่ได้ เป็นความซื่อสัตย์ที่ต้องรักษาไว้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานหัวใจสีม่วงให้แก่ทหารเสือ ทรงตรัสว่า หัวใจสีม่วงคือคนที่ใกล้จะตายแล้ว ส่วนใหญ่จึงจะไม่โกหก แต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้ว หลายคนมันจะโกหกจนตาย ตายไปแล้วยังโกหก เพราะยังพูดโกหกทุกวัน แล้วจะไปเชื่ออีกหรือ จะให้คนเหล่านี้มาสู้กับผมหรือ คนที่มีคตินิยมต้องยอมรับคำตัดสินของศาล ประเทศจึงจะอยู่ได้”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า “บุคคลในประเทศทะเลาะกันเอง เอาโนนเอานี่ ถาม

ว่าทุกอย่างกลับไปก็เดิมใหม่ ตีกันเหมือนเดิม เลือกตั้งมา อีกพวกก็ตี ใครสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้น ท่านสัญญากับผมก็แล้วกัน ว่าท่านจะไม่เข้าไปกรุงเทพฯ อีก ใครจะเอารถมารับ มันตายเปล่า ตายไปเยอะแล้ว ตอนนี้อยู่ตบยมบาลไม่ได้ว่าตายเพราะอะไร เพราะเขาเกณฑ์ยิง คนไทยโรแมนติคอยู่แล้ว เขาพูดอะไรก็เชื่อ ตายไม่รู้ตัว แต่ไอ้คนพาไปไม่ตายสักคน วันนี้อยู่พูดเขี้ยว แต่เอาละ ผมคิดว่าเรากรรมมีจริง”

ช่วงเย็นหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับ และเข้าใจสิ่งที่เป็นการปรารถนาดีของรัฐบาลและคสช. เรื่องใดที่เป็นความขัดแย้ง ขอร้องให้ยุติไปก่อน เราต้องนำพาประเทศไทยในช่วง 2 ปีนี้ผ่านไปให้ได้

“บุญ” เข้าเวร
โลกข้าว ประจำวัน
พฤษภาคมที่ 28 เมษายน
2559..... ■ เห็นข้าว



โลกข้าว ดำทุกซ์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศโชนนิ่ง
ปลูกข้าวทั่วประเทศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมปลูกข้าว หรือ
มีแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เมื่อวันวาน..... ■ มา
ถึงวันนี้ “บุญ” จะฟื้นจากอาการฟกช้ำดำเขียว หลัง
ถูก “บรรดาหนูนิชย์” หลอกพาหัวรั้ง เดินตลาดตลกห้องร้องริม
เถียงนา แล้วรียัง เพราะแค่เห็นตัวเลข พื้นที่ปลูก 62.12 ล้านไร่
ตั้งเป้าจะให้ได้ ผลผลิต 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก เพียงแค่นี้ คำตอบ
ฟ้องชัดเจน มันโชนนิ่งตรงไหน พื้นที่ปลูกมีความเหมาะสมแค่ไหน
ที่สำคัญมีตรงไหนที่ให้คำตอบ สกกับคำว่า “ส่งเสริม” ที่แปลว่าต้อง
ทำให้ดีขึ้น..... ■ แค่เอาตัวเลขผลผลิตมาหารด้วยพื้นที่เพาะปลูกได้
คำตอบออกมาว่า โชนนิ่งที่หนูนิชย์คิดทำมาโชว์ให้แกลง ปลูกข้าว
ไปแล้วชาวนาจะได้ผลผลิตเฉลี่ย แค่ 437 กก.ต่อไร่..... ■ นี่ไม่เคย
ค้นหาข้อมูลกันรียังไง ถึงไม่รู้ว่า ที่ผ่านมาจากชาวนาไทยทำกันแบบ
ไม่ต้องมีโชนนิ่ง ยังได้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศเท่านี้ แล้วโชนนิ่ง
ที่ทำกันขึ้นมา นั้น กำหนดด้วยทฤษฎีอะไรกันไม่ทราบ ปลูกข้าวใน
พื้นที่เหมาะสมยังได้ผลผลิตเท่าเดิมรู้ไหมผลผลิตระดับ ไร่ละ 437 กก.
ข้าวเปลือกนี่นะ การจัดโชนนิ่งที่ทำกันมา (ไม่ใช่ของหนูนิชย์) เขา
จัดให้อยู่ในระดับพื้นที่เหมาะสมน้อย และถ้าเป็นพื้นที่เหมาะสมมาก
ต้องได้ผลผลิตไร่ละ 550 กก.ขึ้นไป..... ■ โชนนิ่งที่ไม่ช่วยอะไรให้
ชาวนาดีขึ้น แล้วจะมัวไปเสียเวลาคิดทำไปเพื่ออะไรกัน ชำร่ายยิ่ง
ฟังคำแกลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้ว บุญ สรูปได้ใจความว่า โชนนิ่งฉบับ
หนูนิชย์ นี่ไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อพัฒนายกระดับชาวนาแต่ประการใด
ทำเพียงแค่ออกปัญหาการตลาดเพื่อการเมือง ทำยังไงก็ได้ให้
ข้าวมีน้อยลง ลดพื้นที่ปลูกให้น้อยลง ข้าวจะได้ไม่ล้นตลาด ฝ่าย
การเมืองจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากใจในการแก้

บุญ

ปัญหาเท่านั้นเอง.

ลุ้นจบแล้งบริโภคพื้น

โพสต์ทูเดย์ - "สุวิทย์" ลุ้นหมดหน้าแล้ง ราคาสินค้าเกษตรผงกหัว ช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากข้อมูลการส่งออกเดือน มี.ค. ออกมาเป็นบวกที่ 1.3% บวกต่อเนื่อง เป็นเดือนที่สอง ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า ปัจจัยที่เคยติดลบต่อเนื่องมานานกำลังฟื้นตัวดีขึ้นและออกจากแดนลบ และจะเป็นแรงส่งต่อเศรษฐกิจเสริมกับปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาครัฐที่จะมีโครงการลงทุนออกมาในช่วงไตรมาส 3 และ 4 และการลงทุนเอกชนก็มีสัญญาณที่ดี เห็นได้จากยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนที่ ข้อมูลล่าสุดออกมาเพิ่มขึ้น 200% กว่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งการลงทุนในโครงการที่ได้รับบีโอไอนี้ชี้ให้เห็นว่าจะมีการลงทุน และนำไปสู่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่ส่งออกเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ยังเหลือองค์ประกอบเศรษฐกิจที่สำคัญเพียงตัวเดียวที่ยังไม่ดีขึ้น นั่นคือการบริโภคของประชาชน เนื่องจากกำลังซื้อยังไม่ดีขึ้น แม้ราคาน้ำมันและต้นทุนต่างๆ จะลด เพราะปัจจัยสำคัญที่มีผล

ต่อการบริโภคอย่างมาก คือ ราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ำ ไม่ปรับตัวดีขึ้น แต่ขณะนี้ก็มีสัญญาณที่ต้องติดตามที่ อาจจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น นั่นคือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น กำลังทำให้ราคาสินค้าเกษตรบางประเภทขึ้นแล้ว ซึ่งที่เห็นแล้วคือข้าว แต่ก็ยังต้องลุ้น เพราะแม้ราคาจะดีขึ้นแต่ในประเทศก็มีปัญหาภัยแล้ง อาจทำให้ไม่มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ หากปีนี้ฝนตกมากในช่วงปีอย่างที่มีมีการประเมิน ก็จะทำให้ภาคเกษตรได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าเกษตรดังกล่าว และยังถือว่าเป็นจังหวะที่สอดคล้องกับที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ภาคเกษตรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรตามแนวทางประชารัฐ ผ่านกองทุนหมู่บ้าน 3.5 หมื่นล้านบาทไปก่อนหน้านี้ด้วย

"ตอนนี้ลุ้น เพราะราคาสินค้าเกษตรจะดีเพราะมีปัญหาแล้งเกิดทั่วโลก แต่ก็ยังไม่แน่ว่าเราจะโชคดีหรือร้าย เพราะในประเทศแล้งก็อาจจะมียอดส่งออกไม่พอส่งออก ตอนนี้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แจ้งว่ามีโอกาส 70% ที่จะมียอดตกมากในไทยในช่วงปลายปี ซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็ จะทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดี มีสินค้าส่งออก เกษตรกรมีกำลังซื้อ นำไปสู่การบริโภคในภาพรวมที่ดีขึ้น" นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า หากการบริโภคสามารถกลับมาดีขึ้นได้ตามคาด เมื่อรวมกับการลงทุนรัฐและเอกชน และการส่งออกแล้ว ทำให้เชื่อว่าจีดีพีจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2560

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนั้น จีนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม เพราะแม้การส่งออกเดือน มี.ค. ของจีนจะออกมาเป็นบวก แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่าเนื่องจากปีที่แล้วการส่งออกติดลบสูง ทำให้เป็นฐานที่ต่ำเมื่อเทียบกับปีนี้

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อขึ้นบินปฏิบัติการทันทีที่พบความชื้น ☞

แวดวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวัน พุธที่ 28 เมษายน 2559.....

☆☆ **ข่าวแรก...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)** โดย **นายชลธิศ สุรัสวดี** อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ภาพที่ถูกนำมาลงนั้นเป็นการแปรภาพถ่ายดาวเทียมประเภทเด็อนมีนาคม ประกอบกับสภาพต้นไม้ในช่วงฤดูร้อน จึงมีความแห้งแล้ง จึงทำให้ภาพดูว่าไม่มีป่าเลย ทั้งนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมจากที่ไหนก็ได้ภาพไม่ต่างกันมากถ้าใช้ช่วงคลื่นเดียวกัน แต่ลองเทียบแล้ว ภาพจากดาวเทียมช่วงฤดูแล้ง จะพบพืชทั้งจากป่า และจากการเกษตรน้อย เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีกิจกรรมทางการเกษตร รวมทั้งป่าไม้ประเภทผลัดใบ จะทิ้งใบทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นพื้นที่ป่าได้โดยง่าย หากเปรียบเทียบภาพจากดาวเทียมเดียวกันในช่วงฤดูก็จะพบภาพที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พื้นที่ป่าของไทยในปัจจุบันเหลือ 102.28 ล้านไร่เศษ หรือประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ.....

☆☆ **เรื่องดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสะพานปลาได้พัฒนาโปรแกรม E-MCPD ได้ประสบความสำเร็จในการจัดทำโปรแกรม E-MCPD ซึ่งเป็นระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการผ่าน Smartphone หรือ Tablet ด้วย Application ที่ออกแบบโดยโปรแกรมเมอร์ขององค์การสะพานปลา เพื่อตอบโต้การออกเอกสาร ใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การสะพานปลาได้เลือกทำเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็นท่าเทียบเรือนำร่องโปรแกรมดังกล่าว.....

☆☆ **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ต้องประสบกับภาวะภัยแล้งขั้นรุนแรง จากสถานการณ์ดังกล่าว **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เข้าไปดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1.การสนับสนุนกำลังคนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับร้องขอ และ 2.การดำเนินการตามภารกิจของกรมฯ ซึ่งมีทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้นและการแก้ไขปัญหาในระยะยาว.....

☆☆ **น.ส.ดวงเดือน ศตะนาวสี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** เปิดเผยว่า ทูเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยอินโดนีเซียอนุญาตให้นำเข้าจากไทยได้ ภายใต้กฎระเบียบการจำกัดปริมาณการนำเข้าของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ซึ่งปีที่ผ่านม ไทยได้ส่งออกทูเรียนไปยังอินโดนีเซียรวมกว่า 6,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 260 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปี 2559 นี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียแจ้งว่า การนำเข้าในช่วงแรกของปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน) ไทยสามารถส่งออกทูเรียนไปอินโดนีเซียได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น คือ ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 เป็นช่วงที่ผลผลิตทูเรียนของอินโดนีเซียออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาทูเรียนในประเทศตกต่ำ หากมีการนำเข้าจากไทยอาจส่งผลกระทบต่อราคาทูเรียนของอินโดนีเซีย.....

☆☆ **นายสุวัฒน์ เข็มมั่งจ้อย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** พร้อมด้วยร้อยตรีสมเกียรติ อ้อไชยภูมิ ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 32 จ.ลำปาง และ **นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์** นายอำเภอห้างฉัตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมติดตามการเจาะหาน้ำบาดาลภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บ้านปางเหนือ หมู่ 8 ต.ปางยางคอก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง.....

☆☆ **ผ่ักกระจายข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 เมษายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4437

Col.Inch: 43.57

Ad Value: 39,213

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 117,639

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

กับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หรือดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org/Training โดยคลิก "หลักสูตร (Programs)" จากนั้นเลือก "อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (Plant Identification)".....

🌱🌱 ปิดท้ายข่าว...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกสรรหาตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูงเป็นรองอธิบดีที่ยังว่างอยู่อีก 7 ตำแหน่ง เช่น รองอธิบดีกรมอุทยานฯ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี โดยแต่งตั้งให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่สรรหาแทน นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งกรรมการสรรหาให้ครบ 7 คน ทุกอย่างต้องโปร่งใส...ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน...สมแล้วเป็นข้าราชการน้ำดี.....🌱🌱 แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระसान
Prasert_tarasan@yahoo.com

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธที่ 28 เมษายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 21282

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 6.99

Ad Value: 11,184

PRValue (x3): 33,552

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ผุดศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์



ผุดศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์

: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กระทรวงเกษตรมีแนวคิดจัดทำ

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ไว้ในที่เดียวกัน
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน
และที่สำคัญเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร
ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยใน
รายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.

พาณิชย์เร่งเคลียร์กลุ่มต้านที่พีพี

■ ชงข้อดีข้อเสียเสนอกนศ. มิ.ย.นี้/เครือข่ายเกษตรกรชู่เคลื่อนไหวหากรัฐตั้งต้นเข้าร่วม



อภิชาติ

โพสต์ทูเดย์ - “พาณิชย์” นัดถกกลุ่มภาคประชาสังคมชี้แจงข้อตกลงที่พีพี ด้านเครือข่ายเกษตรกรยื่นหนังสือค้านถึงนายกฯ วันนี้

นางอภิชาติ ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะเชิญกลุ่มภาคประชาสังคมที่ยังมีความกังวลต่อการเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) มาหารือเพื่อรับฟังปัญหาของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดต่อกลุ่มต่างๆ หากว่าไทยเข้าร่วมทีพีพีจะมีการปฏิรูป หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นจะหารือกับกลุ่มภาคปศุสัตว์ก่อน เพราะได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย

นางอภิชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มภาคประชาสังคมได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อภาคประชาสังคมไปหลายรอบ ไม่ว่าจะภาคเกษตรกร กลุ่มยา และภาคปศุสัตว์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่ยอมรับว่าเรื่องทีพีพีต้องสร้างความเข้าใจต่อเนื่อง ซึ่งก็จะเร่งทำความเข้าใจก่อนนำผลสรุปการศึกษาผลดีผลเสียเสนอกนศ.ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนั้น ทางตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า มีมาตรการดูแลข้อกังวลของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าจะถูกผูกขาด

เมล็ดพันธุ์พืชใหม่ โดยจะจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ในทุกภูมิภาค เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ราคาถูกลงและมีคุณภาพมาจำหน่ายรวมทั้งปรับปรุง พ.ร.บ.พันธุ์พืชให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชของไทย ส่วนด้านการขึ้นทะเบียนยา กระทรวงสาธารณสุขจะมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาให้รวดเร็วขึ้น เพื่อป้องกันการขดเขยกรณที่มีมีการขึ้นทะเบียนยาล่าช้า

ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และจากทุกภาคส่วน ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ก่อนคณะกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศจะประชุมวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อคัดค้านการเข้าร่วมทีพีพีของไทย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับภาคเกษตรของไทย โดยเฉพาะการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการข้ามชาติได้ประโยชน์มากกว่าคนในชาติ

“ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะงานมาก ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่รอบด้าน และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ทำรายละเอียดเสนอเข้าไป ดังนั้นหากคัดค้านแล้วรัฐไม่ฟัง ก็คิดว่าครั้งนี้เกษตรกรกว่า 20 ล้านคน คงไม่มีใครยอมและนำมาสู่การเคลื่อนไหว” นายประพัฒน์ กล่าว

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายได้เคลื่อนไหวคัดค้านมาต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนขณะนี้เมื่อเวลางวดเข้ามา เกษตรกรจึงเริ่มรู้ตัวและเข้ามาเป็นแนวร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการประเมินความเสียหายของภาคเกษตรและจุลชีพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเกษตรของไทยและราคาของต่างประเทศ พบว่าจะ

มีความเสียหายประมาณปีละไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท และแม้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของไทยจะน้อยกว่าภาคอื่น แต่มีคนที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน

นอกจากนี้ การเข้าร่วมทีพีพีส่งผลให้ไทยต้องเปิดรับการเข้ามาของพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่งที่ผ่านมาไทยคัดค้านมาตลอด และรัฐบาลมีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและอาหารปลอดภัย ในขณะที่การแก้ไข พ.ร.บ.การคุ้มครองพันธุ์พืช ทำให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสในการปรับปรุงพันธุ์ และต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างชาติ หากว่าในอนาคตจะมีราคาสูงกว่า 2-6 เท่าตัว ทำให้มูลค่าของตลาดเมล็ดพันธุ์ปีละ 3 หมื่นล้าน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมื่น-1 แสนล้านบาท ตกอยู่ในมือของต่างชาติ

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง กรรมการธุรกิจปศุสัตว์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคธุรกิจปศุสัตว์ไม่เอาทีพีพี เพราะสหรัฐจะมาตีมูลค่าปศุสัตว์ไทย ทำให้เกษตรกรในอาชีพนี้หายไป และเห็นว่าหากรัฐต้องเข้าร่วมก็ควรมีการใช้รูปแบบของญี่ปุ่นและมาเลเซียที่เป็นสมาชิกทีพีพี แต่ต่อรองปกป้องสินค้าอ่อนไหว PT